



# CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

## 1. Tình hình tổ chức và hoạt động, hệ thống Ban chỉ đạo

Nghiên cứu các chỉ thị, văn bản của cấp trên, kết hợp với chủ trương của địa phương, đảng bộ trường đã đề ra Nghị quyết riêng về phòng, chống (PC) tệ nạn xã hội (bao gồm PC tệ nạn ma tuý, mại dâm, AIDS và các tệ nạn xã hội). Nghị quyết nêu rõ để phát động chiến dịch PC ma tuý, mại dâm, AIDS và các tệ nạn xã hội trong toàn trường và các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Hội SV cần có kế hoạch PC ma tuý, AIDS và các tệ nạn xã hội, đồng thời có biện pháp ngăn chặn không cho tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan đơn vị dưới bất cứ hình thức nào...

Hiệu trưởng đã kí Quyết định thành lập Ban PC tệ nạn xã hội trong trường gồm 20 thành viên. Ở mỗi đơn vị trực thuộc đều thành lập ban PC tệ nạn xã hội của mình.

Ban PC tệ nạn xã hội của trường đã đánh giá tình hình, đề ra chương trình hoạt động phù hợp theo từng giai đoạn.

## 2. Kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Trường đã phối hợp với chi cục PC tệ nạn xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo, chính quyền, các đoàn thể cấp trường và cấp đơn vị. Hội nghị đã trao đổi, nhận xét, đánh giá tình hình ở địa phương, ở trường để tiếp tục đề ra những giải pháp PC hữu hiệu.

Phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức, SV Chỉ thị số 52/CT-TU của Trung ương Đảng ngày 11- 3- 1995 về tăng cường công tác lãnh đạo PC AIDS.

Triển khai đến tất cả cán bộ công chức và SV Chỉ thị số 10/GD - ĐT của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT ngày 30- 6- 1995 về tăng cường giáo dục PC AIDS và các tệ nạn xã hội trong ngành GD.

Tham gia các hội nghị, hội thảo của các cơ quan chuyên ngành ở địa phương để cùng địa

phương phối hợp thực hiện công tác PC HIV/AIDS trong nhà trường.

Tổ chức thông tin, nói chuyện, chiếu phim và các hoạt động ngoại khoá về PC HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.

Cùng với địa phương, nhà trường đã tổ chức nhiều đợt "Tuần lễ PC HIV/AIDS trong học đường" dưới hình thức hoạt động văn nghệ. Trong hội diễn văn nghệ, nhiều vở kịch ngắn do SV sáng tác lên án các tệ nạn xã hội đã được trình diễn, mỗi đợt sinh hoạt có trên 2000 SV tham dự.

Năm 1998, nhà trường đã tổ chức hai đợt dài ngày thi sáng tác ca khúc, vẽ tranh biếm hoạ, thi hùng biện, biểu diễn văn nghệ... cuốn hút hàng chục ngàn lượt SV tham dự.

Được sự giúp đỡ của Trung tâm y tế dự phòng thành phố Cần Thơ về tài liệu, kinh phí và phương pháp tuyên truyền nên hoạt động PC ma tuý, AIDS trong trường ĐH Cần Thơ phong phú và đa dạng, có tác dụng, được SV ủng hộ. Năm 1999, nhà trường đoạt giải nhì cuộc thi PC HIV/AIDS do Ủy ban PC HIV/AIDS tỉnh Cần Thơ tổ chức. Năm 2000, nhà trường đã tổ chức tốt cuộc thi SV 2000 với chủ đề "AIDS hiểm họa thế kỉ" thu hút sự tham gia của hàng ngàn SV các khoa. Nhiều vở kịch về đề tài PC HIV/AIDS đã xuất hiện trong hội diễn văn nghệ quần chúng của trường. Theo truyền thống hàng năm, SV ngành Anh văn (kể cả chính quy và tại chức) đã tổ chức văn nghệ bằng tiếng Anh "GET TOGETHER" và những tiểu phẩm về PC HIV/AIDS đã xuất hiện ngày càng nhiều trong loại hình văn nghệ này.

Trong chương trình chính khoá, tổ chuyên ngành "Giáo dục dân số" (Bộ môn Giáo dục tâm lí, khoa Sư phạm) đã giảng dạy các cách thức về PC HIV/AIDS cho tất cả SV của trường; để giúp SV nhận thức được đầy đủ, chính xác về công tác PC HIV/AIDS. Nhà trường đã trang bị cho tổ



chuyên ngành các phương tiện giảng dạy tốt ... Các giảng viên của bộ môn Giáo dục dân số và PC HIV/AIDS đã cố gắng cập nhập những thông tin mới nhất, tìm tòi những phương pháp giảng dạy có hiệu quả nhất, sưu tầm những tư liệu, đĩa hình mới nhất để giảng dạy. Nhà trường đã thực hiện phát hàng ngàn tờ bướm tuyên truyền về PC HIV/AIDS - Ma túy vào đầu năm học.

Trong trường đã tổ chức nhiều buổi chiếu phim tài liệu, triển lãm, trưng bày tranh, ảnh về đề tài PC HIV/AIDS với sự giúp đỡ hỗ trợ tư liệu của Bộ GD-ĐT, Công an thành phố Cần Thơ, Chi cục PC tệ nạn xã hội và trung tâm Y học dự phòng thành phố Cần Thơ. Đặc biệt "sân chơi cuối tuần", nơi thu hút khoảng 1500 đến 2000 SV tham gia sinh hoạt vào mỗi tối thứ bảy, ngoài các chương trình văn nghệ, dạy hát, chiếu phim... trường còn lồng ghép vào tuyên truyền PC HIV/AIDS bằng các hình thức in các khẩu hiệu PC các tệ nạn xã hội trên các tờ bài hát phát miễn phí cho SV hoặc chiếu băng hình video.

Mỗi năm, nhà trường đã chiếu phim tuyên truyền về công tác PC HIV/AIDS ... cho gần 50.000 lượt thầy cô giáo, cán bộ công chức và SV.

Trường đã phát 4000 phiếu tìm hiểu pháp luật xoay quanh đề tài PC HIV/AIDS, cuộc thi này đã được triển khai rộng khắp trong trường.

Tại trường, tuyên truyền PC HIV/AIDS bằng nhiều hình thức trực quan: pano- áp phích, băng rôn được duy trì đều đặn, nhắc nhở mọi người luôn có ý thức đề phòng.

Tổ chức điều tra, phát hiện, tố giác: Các đơn vị trong trường đều có Ban PC tệ nạn xã hội của đơn vị. Nhiệm vụ của mọi người là phát hiện, tố giác những hành vi có liên quan đến mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy cũng như khả năng lây nhiễm HIV/AIDS. Các điểm nóng được chú ý là kí túc xá và khu vực có nhiều nhà trọ của SV.

Trường đã có những biện pháp bảo vệ người tố giác, giữ kín tên họ người phát hiện, có hình thức khen thưởng, khuyến khích những người có công phát hiện, tố giác tệ nạn xã hội ...

**3. Những việc làm được, thiếu sót, tồn tại và những bài học kinh nghiệm:**

Cho đến nay nhà trường và các cơ quan địa phương phát hiện 01 trường hợp SV năm thứ hai nhiễm HIV, SV này đã tự nghỉ học để chữa bệnh.

Lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp coi trọng đúng mức, đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Các thầy, cô giáo, cán bộ công chức và SV đã có quan tâm, nhiệt tình tham gia các hoạt động bề nổi như nghe báo cáo tình hình, xem các chương trình văn nghệ, chiếu phim tài liệu... rất đồng tình với chủ trương chung của Đảng, nhà nước trong lĩnh vực PC HIV/AIDS, và các tệ nạn xã hội.

Năm 2000, Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân của trường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác PC HIV/AIDS, tệ nạn xã hội 10 năm 1991 - 2000.

**4. Những thuận lợi, khó khăn:**

- *Thuận lợi:*

Đã tạo sự đồng sức, đồng lòng trong thầy cô giáo, cán bộ công chức và SV. Triển khai kịp thời, đồng bộ và có hệ thống từ trên xuống dưới, từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể đến mọi người.

Sẵn sàng cấp kinh phí cho hoạt động thông tin, tuyên truyền, triển lãm, trưng bày, văn hoá văn nghệ, chiếu phim phục vụ hoạt động PC HIV/AIDS.

Có quan hệ chặt chẽ với các cơ quan địa phương nơi trường đóng (Công an, Chi cục PC tệ nạn xã hội, Uỷ ban nhân dân quận và thành phố...) tạo được sự hỗ trợ của Đảng, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương.

- *Khó khăn:*

Công tác PC HIV/AIDS, Ma túy phải duy trì liên tục, lâu dài, không được buông lỏng, rất khó phát hiện.

*(Trích báo cáo tổng kết của Trường Đại học Cần Thơ)*

**SUMMARY**

*The article presents in brief some results attained over the past period of time in preventive HIV/AIDS education in Can Tho University and some lessons of experience.*